

การประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี 2556 เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

สรุปเนื้อหาที่สนใจ “การเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน”

ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 มาอย่างต่อเนื่อง ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีการดำเนินงานเตรียมความพร้อมและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ สรุปได้ดังนี้

1. การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในอาเซียน ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยในปี 2555 ได้จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษา เช่น จัดค่ายภาษาอังกฤษ , พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร โดยเฉพาะครูสอนภาษาอังกฤษ มีการเตรียมความพร้อมให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา โดยพัฒนาศูนย์อาเซียนในโรงเรียน ส่งเสริมให้โรงเรียน English Program/Mini Program จำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาหลักสูตรโดยปรับหลักสูตรให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และภาษาเพื่อนบ้านสำหรับโรงเรียนชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 24 โรงเรียนต้นแบบ และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นอาเซียน

การส่งเสริมทักษะทางภาษาให้แก่ประชาชน มีการจัดตั้งศูนย์ภาษาอาเซียน กศน. อำเภอต้นแบบ 4 แห่ง จัดตั้งมุมอาเซียนใน กศน. ตำบลและศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จัดทำรายการเผยแพร่ทางสถานีวิทยุศึกษา จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สติกเกอร์ และบทความรายการวิทยุในการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มอาชีพ คนขับรถแท็กซี่ รวมถึงจัดทำคู่มือการสนทนาภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานแก่กลุ่มคนรับจ้างขับรถแท็กซี่และกลุ่มคนขายของให้ชาวต่างประเทศ เป็นต้น

2. ส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายระหว่างประเทศ ในปี 2555 มีการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ เช่น สร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอุดมศึกษาระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพบัณฑิตไทย ด้วยการให้ทุนระยะสั้นและมีการถ่ายโอนหน่วยกิตกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด นอกจากนี้ มีการพัฒนาเครือข่ายด้านการศึกษา โดยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย (SEAMEO RIHED) และดำเนินโครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน รวมทั้งฝึกอบรมให้กับบุคลากรภาครัฐในประเทศต่างๆ ของภูมิภาคเอเชีย และนำร่องแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมาเลเซีย อินโดนีเซีย และ ไทย

3. การจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ มีการจัดทำกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualification Framework) ที่เชื่อมโยงการศึกษาทุกระดับ/ประเภท และจัดทำข้อเสนอแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักการ ยุทธศาสตร์ และมาตรการต่างๆ ไปดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน โดยให้เร่งรัดการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพระดับต่างๆ สนับสนุน

การเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีการจัดทำกรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับสาขาวิชา เพื่อพัฒนาสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งในปี 2555 มีเป้าหมายจัดทำหลักสูตร จำนวน 28 สาขาวิชา อีกทั้งมีการดำเนินงานจัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติและจัดทำมาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล ตลอดจนกำหนดองค์กรเพื่อรับรองสมรรถนะบุคคล และเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

ภาพประกอบการสัมมนา





